



ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/-

วันที่: อังคาร 24 กันยายน 2562

ปีที่: 29

ฉบับที่: 10527

หน้า: 10(บนขวา)

Col.Inch: 19.51 Ad Value: 21,461

PRValue (x3): 64,383

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: 'ป้อม' ยันรถตู้รับ 'ตุ๋' ไม่เกี่ยวยา

ป้อม ยันรถตู้รับ 'ตุ๋' ไม่เกี่ยวยา

วันที่ 23 ก.ย. จากกรณีตำรวจสุราษฎร์ธานีและป.ป.ส.ภาค 8 จับกุมนายสมพงษ์ หรือขลุ่ย เรืองศรี อายุ 63 ปี ผู้ต้องหาเครือข่ายยาเสพติดระดับแกนนำในพื้นที่เกาะสมุย ตามหมายจับ ศาลจังหวัดเกาะสมุยที่ 6/2562 ลงวันที่ 16 ม.ค.2562 ขอให้จำหน่ายยาเสพติดประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีนหรือไอซ์) และนำตัวขึ้นข.จากบก.ภ.จว.สุราษฎร์ฯ เพื่อนำตรวจค้นบ้านเลขที่ 80/2 หมู่ 6 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย ของผู้ต้องหาที่เปิดเป็นสำนักงานบริการรถตู้วีไอพีให้เช่า ต่อมาเมื่อสื่อเผยแพร่ข่าวพบรถตู้โตโยต้ารุ่นอัลพาร์ด สีดำ ทะเบียน 1177 สุราษฎร์ฯ คันเดียวกับที่เลขใช้รับพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ ขณะมาปฏิบัติภารกิจที่เกาะสมุยวันที่ 13 ก.ย.2562 จอดอยู่ในโรงจอดรถห่างจากบ้านผู้ต้องหา 30 เมตร จนเข้าใจผิดไปเกี่ยวข้องกับผู้ต้องหาด้วยนั้น

ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ กล่าวว่า ยืนยันไม่เกี่ยวกับ ประชาชนมีศรัทธาแล้วนำรถมาให้นายกฯนั่ง พื้นที่ตรวจสอบแล้วว่าเป็นคนที่ประกอบอาชีพบริสุทธ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานีอยู่แล้วก่อนนำมาให้นายกฯนั่ง คงไม่นำรถเสงขงมาให้ให้นายกฯนั่งหรอก

พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย กล่าวว่า ยืนยันได้เลยว่ารถที่นายกฯนั่งคอนไป จ.สุราษฎร์ฯ เป็นรถของคนในพื้นที่ เป็นภาคเอกชนที่มีจิตสาธารณะ ช่วยงานส่วนรวม เป็นคนดี ไม่เกี่ยวข้องกับกระบวนการค้ายาเสพติด

ว่าที่ร.ต.กิตติภพ รอดคอน นายอำเภอเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี เผยว่า ทางอำเภอเข้าไปตรวจสอบพบว่าบ้านของผู้ต้องหาคล้ายกับเจ้าของรถตู้อัลพาร์ดอยู่ใกล้กัน บ้านผู้ต้องหาอยู่ปากทางเข้าก่อนบ้านเจ้าของรถตู้และเป็นเครือญาติกัน อาจเห็นว่ามีรถตู้อัลพาร์ดจอดอยู่ที่โรงรถของบ้านอีกหลังที่อยู่ใกล้กันสื่อโยงว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้ต้องหา จนเกิดความเสียหายกับเจ้าของรถตู้ เจ้าของรถตู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมาก่อนและสนับสนุนช่วยเหลือราชการมาตลอดกรณีขอสนับสนุนรถยนต์รับรองคณะ ทางอำเภอก็ไม่ได้นิ่งนอนใจต่อการนำรถต่างๆ มารับรองคณะต้องตรวจสอบความถูกต้องต่างๆ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหา